

## HỌC SINH CẤP THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC TÍCH CỰC ÔN TẬP CHUẨN BỊ CHO KÌ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024

Nguyễn Thị Thu - Giáo viên Vật lí

Thực hiện theo kế hoạch của Ban chuyên môn, đầu tháng 3/2024 ( bắt đầu từ tuần học thứ 9), tất cả các em học sinh trong khối THCS và THPT của nhà trường sẽ bước vào kì kiểm tra giữa học kỳ II của năm học 2023 – 2024. Chính vì thế, học sinh của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức chủ động, tích cực ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa học kỳ II sắp tới.

Sau một kì nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày, các em học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã nhanh chóng quay trở lại trường học tập và ổn định nền nếp ngay từ những tuần học đầu tiên.

Kỳ kiểm tra giữa học kỳ II đang đến gần và đây là thời điểm quan trọng có phần ảnh hưởng đến điểm số, đánh giá kết quả của các em học sinh cho năm học này. Cũng như học sinh trên cả nước, tất cả học sinh của các khối lớp của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đang tăng cường ôn tập ở tất cả các bộ môn nhằm đạt kết quả cao nhất.



*Học sinh tích cực ôn tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa học kỳ II*

Song song với tinh thần tích cực ôn tập của học sinh dưới sự đôn đốc nhắc nhở của quý phụ huynh học sinh, các thầy cô, đặc biệt là thầy cô chủ nhiệm. Tập thể giáo viên trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, thống nhất ra đề, nội dung ôn tập cũng như đề kiểm tra cho các khối lớp. Để tránh sự nhàm chán, áp lực và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Các thầy cô còn linh hoạt sử dụng nhiều hình thức ôn tập khác nhau, phù hợp với đối tượng học sinh và đặc thù bộ môn như: phương pháp trò chơi, sử dụng sơ đồ tư duy, luyện đề hay luyện tập câu hỏi

trắc nghiệm ...nhằm tạo cho các em tâm thế vững vàng, tự tin trước khi bước vào phòng thi.

Bên cạnh việc tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh, nhà trường còn giáo dục học sinh phải nghiêm túc, trung thực và nhà trường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình làm bài kiểm tra.



*Tiết học ôn tập bằng sơ đồ tư duy*

Đặc biệt là những học sinh cuối cấp khối lớp 9 và lớp 12, các em đã chủ động lập cho mình kế hoạch ôn tập rõ ràng, sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý cho từng môn học. Ngoài giờ học, các em còn cùng nhau học nhóm, mạnh dạn chia sẻ cùng các thầy cô những băn khoăn, vướng mắc của mình vào các giờ ra chơi hay cuối buổi học.



*Các em tranh thủ ôn tập ngoài giờ học*

Với kiến thức vững vàng và sự cố gắng, nỗ lực của các em. Thầy cô tin rằng, không chỉ kì kiểm tra này, mà tất cả các kì kiểm tra sắp tới thầy và trò trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi và thành công. Chúc các em bước vào kì kiểm tra với một tâm thế bình tĩnh – tự tin và đạt kết quả tốt nhất!